

Vietnamnet

Thông tin đối ngoại đi trước, mở đường giúp đất nước vững vàng vào kỷ nguyên mới

Thứ ba, 03/12/2024 - 22:34

Tối 3/12, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại và các cơ quan liên quan tổ chức lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 10.

Giải thưởng đã thu hút sự tham gia sôi nổi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Các tác phẩm dự thi không chỉ đa dạng về thể loại mà còn phong phú về nội dung, làm nổi bật hình ảnh đất nước Việt Nam năng động, hội nhập, kiên cường vượt qua thách thức, đồng thời khẳng định bản sắc văn hóa, truyền thống lịch sử của dân tộc.

Hội đồng Giải thưởng đã trao 10 giải nhất, 20 giải nhì, 30 giải ba và 49 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc.

Phát biểu tại lễ trao giải, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, công tác thông tin đối ngoại của Việt Nam đã trải qua chặng đường dài với nhiều thành tựu đáng tự hào.



Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Thạch Thảo

Trước những biến động của tình hình thế giới, thông tin đối ngoại càng thể hiện vai trò là cầu nối giúp thế giới hiểu đúng, hiểu sâu về Việt Nam, đồng thời là công cụ sắc bén để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, thành tựu thông tin đối ngoại không chỉ được thể hiện qua những con số ấn tượng như số lượng tác phẩm, số lượng tiếp cận thông tin mà còn thông qua sức lan tỏa và ghi nhận từ cộng đồng quốc tế.

"Việt Nam được biết đến không chỉ là một đất nước có nền văn hóa phong phú, lịch sử hào hùng mà còn là một quốc gia đang vươn mình mạnh mẽ trên con đường đổi mới và hội nhập quốc tế", ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.

Ông cho biết Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 10 đã thu hút sự quan tâm, tham gia sôi nổi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo nhìn nhận, qua các tác phẩm, thế giới không chỉ thấy được những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế mà còn cảm nhận được khát vọng vươn lên của cả dân tộc.

Ông khẳng định, đất nước, dân tộc Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử, đây là thời điểm để tất cả người dân Việt Nam đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết, nhất trí dưới sự lãnh đạo của Đảng, kiên trì thực hiện khát vọng, mục tiêu phát triển mạnh mẽ, xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc...

Trong bối cảnh đó, công tác thông tin đối ngoại được xác định là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân.

Để đáp ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị công tác thông tin đối ngoại tiếp tục là lực lượng tiên phong sắc bén, đi trước, mở đường, tạo cơ sở và điều kiện thuận lợi giúp đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.



Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao giải nhất cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Thạch Thảo

Công tác thông tin đối ngoại cần nắm bắt nhanh nhạy những xu thế truyền thông mới, xây dựng những sản phẩm không chỉ phản ánh đúng thực tiễn mà còn mang tính dự báo, định hướng...



Nhóm tác giả đạt giải Nhì. Ảnh: Thạch Thảo

Ngoài ra, cần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khuyến khích sáng kiến trong tuyên truyền, quảng bá về Việt Nam. Thông tin đối ngoại cần tiếp tục khẳng định sứ mệnh lịch sử truyền thống văn hóa, các giá trị tư tưởng cao nhất của dân tộc...



Nhóm tác giả đạt giải Ba. Ảnh: Vietnamplus

Ông cũng lưu ý, thông tin đối ngoại cần đưa sức mạnh mềm quốc gia lên tầm cao mới bằng việc định vị thế Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào cùng nhân loại, xây dựng thế giới ngày càng tốt đẹp, lấy cuộc sống của người dân làm trung tâm, lấy sức mạnh tổng hợp quốc gia làm cơ sở để viết nên câu chuyện Việt Nam trong thời đại mới, kỷ nguyên mới.